



ในโอกาสอันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เฉลิมราชย์ ศรีภมรคุณ ชนม์พรรษา  
องค์สมเด็จพระราชินี อัครราชินี  
สรรพสิทธิ ถวายพระพร บวรฤทธิ  
ศรัทธาอม อาเสียรอาท พระบารมี

ครบรอบ สยามมิถุนา มหาสมัย  
บวงพระพร เทิดไท้ สตุติ  
เทพประสิทธิ สดุดีชัย เฉลิมศรี  
ด้วยจงรักภักดี ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า  
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

อัญชลี วิเศษสุนทรศิลป์ ผู้ประพันธ์



จุลสาร  
**สรรพสิทธิสัมพันธ์**  
Sunpasit'sampun bulletin





มงคลสูงสุด “สริมงคลที่สูงสูดนั้นไม่ใช่การมีของดี แต่คือการได้ทำความดี”

ใครๆ ก็อยากได้สริมงคล แต่สริมงคลที่สูงสูดนั้น ไม่ใช่การมีของดี แต่คือการได้ทำความดี คิดดี พูดดี ทำดี อันนี้คือ มงคลสูงสุดในพุทธศาสนา หากว่าเขาทำความดีอย่างนี้แล้วก็มั่นใจว่า ชีวิตจะเจริญงอกงาม

พระไพศาล วิสาโล



อัชชลี วิเศษชุนหศิลป์

## โรงพยาบาลคุณธรรม “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ” “น้ำใจ : ความสุขจากการให้”

ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของคนในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ มีอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่โบราณมา และยังคงดำเนินอยู่มาจนถึงปัจจุบัน แต่อาจจะมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของเรา การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของคนในสังคมสามารถสร้างรอยยิ้มกว้าง ๆ บนใบหน้า และสร้างความประทับใจได้เสมอ การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนั้นเราเรียกขานกันว่า “น้ำใจ” ร่องรอยของความมีน้ำใจที่รายล้อมอยู่รอบตัวเราเสมอ “น้ำใจ” คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ เอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

“การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ เท่ากับมีเมตตาต่อผู้อื่น” เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในการให้บริการด้านสุขภาพกับผู้ใช้บริการทุกคน ทั้งผู้ใช้บริการชาวไทยและผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ มิตรภาพที่ผ่านมายาวนานกว่า 80 ปีทำให้คนไข้ต่างชาติสบายใจและประทับใจเสมอมา สมดังวิสัยทัศน์ (Vision) ของศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ว่า “ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ และการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย” To provide services of the highest efficiency for international patients and for working together with network partners.

การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (beneficence) การเคารพในเอกสิทธิ์แห่งบุคคลของผู้ป่วย (autonomy) การดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม (justice) การจัดสรรโอกาสในการได้รับบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทุกคนโดยเท่าเทียมกัน เป็นหลักจริยธรรมทางการแพทย์ที่สำคัญ เจกเช่นของการดูแลผู้ป่วยต่างชาติที่ไม่มีความพร้อมด้านสิทธิการรักษาในการที่นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ทีมแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ ได้ร่วมกันดูแลผู้ป่วยเด็กหญิงชาวต่างชาติ อายุ 4 ขวบที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือด ทำให้มีก้อนที่หลังตา และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กิรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะ เดินทางมาที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อเยี่ยมอาการ พร้อมมอบกระเป๋าเสื้อผ้าและเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว

ความสุขตามแนวทางพุทธศาสนา เน้นความสุขจากภายในจิตใจและสติปัญญา ความสุขไม่ได้มาจากการได้รับสิ่งใดๆ เพื่อตนเอง แต่เป็น ความสุขจากการ “ให้” หรือการเสียสละเพื่อผู้อื่นก็เป็นได้ การให้หรือการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนมีความสุขได้ สอดคล้องกับแนวคิดใน World Happiness Report ที่มีองค์ประกอบหนึ่งของความสุข คือ Generosity หรือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่บุคคลอื่น

(งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุข : ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ สถาบันเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์และโลกปริทรรศน์ ม. รังสิต , 29 เมษายน 2562)

สุขที่ได้ให้





# การเตรียมความพร้อมของบุคลากร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ในการดูแล ผู้ป่วย PUI/COVID-19

จิระนุช มยุเรศ , สุเพียร โภคทิพย์

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่ เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ แต่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผล นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้รัฐบาลมีช่องทางตามกฎหมายเข้าควบคุมหรือบริหารสถานการณ์ได้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นจนเป็นอันตรายสูง

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในกลุ่มภารกิจฯ ก่อนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย PUI/COVID-19 โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติและเสริมสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย และการใช้เครื่องป้องกันโรคโควิด19 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 1. พยาบาลวิชาชีพ จัดประชุมจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 80 คน 2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำตึก จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 70 คน ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และผู้บริหารของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ตลอดจนมีกิจกรรมมอบดอกไม้ ประบมือให้กำลังใจ “นักรบชุดขาว ชาวสรรพสิทธิ” อีกด้วย

เนื้อหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ คือ พยาบาลต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรค อาการ อาการแสดง การติดเชื้อ การป้องกันตัวเอง ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ แบบ Rapid Sequence Induction, การจัดท่านนอนคว่ำ (Prone Position) ในผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory distress Syndrome: ARDS), การใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE) อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้สวมใส่ ทีมวิทยากรประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ วิทยาลัยแพทยผู้เชี่ยวชาญด้านการใส่ท่อช่วยหายใจ พยาบาลด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาล และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

ส่วนหลักสูตรในกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำตึก มีวัตถุประสงค์ให้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรค การป้องกันการติดเชื้อ เน้นทักษะในการทำ ความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ การล้างมือที่ถูกต้อง การใส่และถอดชุด PPE

ผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วย และการใช้เครื่องป้องกันการติดเชื้อ นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร ในการรับมือกับโรคติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งโรคติดต่ออื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย





# การจัดบริการคลินิก

# โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

## โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี



เบญจมาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ

คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs Clinic) (Non-Communicable Disease) เป็นคลินิกอายุรกรรมที่ให้บริการประชาชน มีภารกิจในการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค บำบัดฟื้นฟู และรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ในระดับตติยภูมิ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 10 ที่รวมระบบบริการคลินิกกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ คลินิกโรคไต คลินิกชะลอไตเสื่อม คลินิกโรคเบาหวาน คลินิก คอพอก คลินิกโรคความดันโลหิตสูง เป็นการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ ที่รับผู้ป่วยรายใหม่ และรับส่งต่อจากเครือข่ายบริการอย่างครบวงจร บริการประจำวันแก่ประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. โดยลงทะเบียนรับบัตรตรวจ/ยื่นบัตรนัด ณ จุดรวมบริการเดียว ที่อาคาร 5 ชั้น 1 พร้อมรอตรวจ และมีบริการจากสหสาขาวิชาชีพ แพทย์เชี่ยวชาญทุกสาขา พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน พยาบาลจัดการรายการณี ให้คำแนะนำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักโภชนาการกำหนดอาหาร การจัดการความเครียด นักกายภาพบำบัด ทันตกรรมดูแลช่องปาก นักวิชาการสาธารณสุขให้สุขศึกษา แพทย์แผนไทย ดูแลการใช้ยาจากเภสัชกร และจ่ายยากลับบ้าน ภายในหน่วยบริการเดียว

NCDs Clinic ได้ดำเนินการในการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นับเป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีของการจัดบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นขุมพลังและแรงจูงใจของบุคลากรอย่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่รวมตัวกันและร่วมกันต่อสู้และต่อต้านการเกิดโรค NCDs ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สาเหตุหลักของกลุ่มโรคนี้คือ พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เช่น การรับประทานอาหารรสจัด อาหารที่มีไขมันสูง รสชาติอาหารหวานจัด เค็มจัด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น



### ตารางให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วันจันทร์ คลินิกไต พ.อังคณา พ.กอบพร พ.ผานิต

วันอังคาร คลินิกชะลอไตเสื่อม พ.พิเชฐ พ.พิสิษฐ์ พ.อังคณา

วันพุธ คลินิกเบาหวาน พ.คมสัน พ.ภาณินี พ.กษิตทัช

วันพฤหัสบดี คลินิกคอพอก พ.คมสัน พ.ภาณินี พ.กษิตทัช  
คลินิกความดันโลหิตสูง พ.วัฒนพงษ์ พ.ยศวดี

วันศุกร์ คลินิกไต พ.พิเชฐ พ.พิสิษฐ์

ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทุกปี โดยเริ่มต้นจากการดูแลรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยให้มารักษาตามนัดต่อเนื่อง สร้างกระบวนการและเครื่องมือในการควบคุมและป้องกันโรค โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นทีมกระตุ้นกระบวนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกทั้งยังมีพยาบาล APN พยาบาลจัดการรายการณี ร่วมดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน แก้ไขปัญหา และช่วยในการสนับสนุนการดำเนินการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถดำเนินการได้จริง ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และมาตรฐานการรักษา ตามมิติร่างกาย จิตใจ สังคม ที่ผู้ป่วยแต่ละคนประสบในชีวิตประจำวัน

การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ดูแลหรือครอบครัวสนับสนุนให้กำลังใจ และดูแลผู้ป่วยเมื่ออยู่ที่บ้าน โดยทีมรักษาพยาบาล ทีมควบคุมป้องกัน ทีมบำบัดฟื้นฟู ทีมข้อมูลข่าวสารและเครือข่าย ทีมประสานงาน ซึ่งได้บูรณาการงานด้านสุขภาพร่วมกัน ตามดำริ ของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์ธิตะพงศ์ ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิก NCDs เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมามี **สิ่งที่บุคลากร ทีมงานควรที่จะใส่ใจ 4 ประการ** (อ้างศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2558-2562) จะทำให้งานประสบผลสำเร็จและ ลุล่วงได้คือ **1. หัดคิดนอกกรอบ** เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ **2. ทำให้เร็ว** ลงมือทำทันที เพื่อที่จะได้รู้ว่า ทำได้ ทำไม่ได้ **3. พึ่งตนเอง (Self-reliance)** โดยไม่หวังพึ่งคนอื่น แนวคิดที่นำมาใช้ทำงานต้องทำได้จริง **4. ปิดทองหลังพระ** การทำงานแม้ว่าจะไม่มีใครเห็น แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คนที่เป็นหัวหน้าต้องรู้จักที่จะพูดหรือนำเสนอแทนให้คนที่มีความสามารถแต่ไม่ชอบพูด ไม่หวังว่าสิ่งที่ทำ จะมีคนเห็น หรือไม่เห็น แต่เชื่อในใจว่า “ทำดีแล้ว” โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข







# New Normal Health

## สถิติ ปัจฉิมภาพ

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ “ New normal ” หมายถึง ความปรกติใหม่ หรือ ฐานวิถีชีวิตใหม่

ต่อจากนี้ไป เราจะพบการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่เป็น New Normal เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ โรคอื่นๆ ซึ่งเป็นการป้องกันทั้งสถานที่ให้บริการ ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ ดังนี้

การพัฒนาระบบคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มประชากรพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ระบบการคัดแยกกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการระบาดในระดับพื้นที่ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยมีสหวิชาชีพดูแลป้องกันการติดเชื้อในชุมชนและให้บริการที่บ้าน ระบบการคาดการณ์การติดเชื้อ เพื่อเตรียมการวางแผนรองรับสถานการณ์ โรคต่างๆ พัฒนาระบบการติดตามผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อแบบออนไลน์ ช่วยเตือนความเสี่ยง ติดตามการติดเชื้อรายบุคคล ส่งเสริมความรู้ทางสุขภาพ(Health literacy) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อ การใช้เทคโนโลยียกระดับการให้บริการสุขภาพ ระบบการแพทย์ทางไกล(Telemedicine)การส่งยาทางไปรษณีย์ การบริการออนไลน์สร้างความร่วมมือกับภาคีในระดับพื้นที่ พัฒนา ระบบ IT รองรับสถานการณ์การระบาด เพื่อให้ประชาชนสามารถทำ Social Distancing ได้ทันกับสถานการณ์ การทำงานที่บ้าน(Work From Home) มีการใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยระบบการบริการของโรงพยาบาล(ตามภาพ) เป็นการลดจำนวนผู้ป่วย ญาติ เข้าไปในโรงพยาบาลฯ เกินความจำเป็น เป็นการลดการติดเชื้อที่ไม่พึงประสงค์ภายในโรงพยาบาล และลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยและญาติที่ไม่พึงประสงค์เช่นเดียวกัน ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

พฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค มีทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพด้วยตนเอง การกินที่คำนึงถึงคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สุข จานเดียว ใช้ช้อนส่วนตัว แก้วส่วนตัว การป้องกันตนเองเมื่อเข้าสู่สถานที่แออัดไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองหรือแม้แต่เมื่อมีการเจ็บป่วย ด้วยระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากตนเองไปสู่ผู้อื่น การออกกำลังกายที่บ้านหรือ แบบส่วนตัว มากขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนควรไปโรงพยาบาลเมื่อมีความจำเป็นทางด้านปัญหาสุขภาพ

**AGENDA** Agenda @AgendaPlatform

- วางแผนงาน**: Asana, Trello, Google Calendar, Notion, Microsoft Team
- ประชุมออนไลน์**: Zoom, Google Meet, Microsoft Team, Slack
- รวบรวมข้อมูล**: Google Drive, Dropbox, One Drive, iCloud
- วางไอเดีย**: Workplace, Microsoft One Note, miro, Facebook Group, LINE
- ส่งเอกสารส่งงาน**: Grab, Line Man, Lalamove, GET, Kerry Bangkok Sameday
- Screen Sharing**: Lark, Team Viewer, Zoom, Join.me, Flock

**สรุปแอป 'Work from Home' ที่น่าสนใจ ต้าน COVID-19**

**App SPS Hospital Connect**

- จอควิว เช็คคิวตรวจ
- นัดหมอ เลื่อนนัด
- จ่ายเงินค่าตรวจ
- คิวรับยาออนไลน์
- จองห้องพิเศษ
- รับยาทางไปรษณีย์

**NEW NORMAL**  
ชีวิตวิถีใหม่ และ การปรับตัว ในภาวะ COVID-19

ชีวิตวิถีใหม่ของเราจะเป็นอย่างไร?

- ส่วนตัว
- ครอบครัว
- การงาน

เริ่มออกแบบตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย และมีความสุข



# อย่า วางใจ

# “โรคไข้เลือดออก” กันเถอะ



จินตนา กาญจนบัตร

ช่วงนี้ ฝนตกเกือบทุกวันเลย ยุงก็ชุกชุมเหลือเกิน รู้หรือไม่ว่า ยุงเยาะๆแบบนี้ มีความเสี่ยงสูงกับการเกิด “โรคไข้เลือดออก” การพยากรณ์ 2563ของกรมควบคุมโรค คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ประมาณ 140,000 ราย และพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย จำนวน 224 อำเภอ ใน 60 จังหวัดไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี และมียุงลายเป็นพาหะของโรคซึ่งเชื้อไวรัสเดงกี มี 4 ชนิด ผู้ที่เคยป่วยแล้วก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้ ถ้าได้รับเชื้อต่างชนิดกัน ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ขวบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย

## อาการ

อาการของ ไข้เลือดออก ไม่จำเพาะอาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่ที่เป็น ไข้เลือดออก อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา หากไม่คิดว่าเป็น โรคไข้เลือดออก อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ทั้งนี้ลักษณะที่สำคัญของ ไข้เลือดออก มีอาการสำคัญ 5 ประการคือ



ไข้สูงลอย 39-40 องศาประมาณ 2-7 วัน  
ปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะ



อาการเลือดออก ถ่ายดำ  
อาเจียน มีจุดเลือดออกตามตัว



ตบโด มักรัดเจ็บบริเวณชาย  
โครงข้างขวา



ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ หรือมีภาวะช็อกช่วงไข้  
ลด จะกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว



บางรายอาจพบอาการรุนแรง เช่น ไตวาย  
เกล็ดเลือดต่ำ มีการรั่วของพลาสมา

โรคไข้เลือดออกต้องระวังยุงชนิดไหนยุงลายเป็นพาหะตัวร้ายของ ไข้เลือดออก ทางที่ดีที่จะป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเบื้องต้น คือการป้องกันไม่ให้โดนยุงกัด แต่ทั้งนี้ช่วงเวลาไหน ๆ ก็อย่ายอมให้ยุงมาดูดเลือดเลยน่าจะปลอดภัยกว่ามาดูดกัน...ยุงชอบกัดคนประเภทไหน



## วิธีป้องกัน

“โรคไข้เลือดออก” เราสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้

สิ่งสำคัญในการป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้ **มาตรการ 3 เก็บ** ได้แก่

1. **เก็บบ้านให้โล่ง** อากาศปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก
2. **เก็บขยะ** เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง
3. **เก็บน้ำ** ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่

1. ระวัง ! อย่าให้ยุงกัด โดยเฉพาะช่วงกลางวัน
2. ควรมีอุปกรณ์ป้องกันยุง เช่น มุ้ง มุ้งลวด หรือยากันยุง
3. ทำลายแหล่งที่เป็นพาหะของโรค
4. หากรู้ตัวว่าเป็น “ไข้เลือดออก” หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด ใน 5 วันแรก เนื่องจากเป็นระยะที่ยังมีเชื้อไวรัสอยู่ในกระแสเลือด สามารถแพร่เชื้อผ่านยุงได้





สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ “กองทุนชัชพัฒนาสู้ภัยโควิด 19” ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

นพ.มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเดินทางมาเพื่อปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563



นายสถิตย์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีทำบุญทักษิณานุประทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดย นพ.มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีและทำพิธีตั้งศาลพระภูมิพระชัยมงคลดีและศาลเจ้าที่ ปู่คำดี ณ โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563



นพ.มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยพิเศษวิชุด ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ตึกวิชุด ชั้น 6 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

นพ.มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะเข้ากราบนมัสการท่าน พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อขอขอบคุณในความเมตตา ที่ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563



นพ.มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดคลินิก “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs Clinic)” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ใช้สอยโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้บุคลากรทุกวิชาชีพ ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพครบวงจร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563



นพ.มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาท โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563



# รายชื่อผู้บริจาคบัญชีธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 0202 5425 6231 แบบไม่ระบุวัตถุประสงค์ ประจำเดือน เมษายน 2563

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	10,000,000 บาท	65. นางปิยะนันท์ ธรรมบุตร	20,000 บาท	127. นางสาวสุภาพร ทองย้อย	3,000 บาท
2. สถานีโทรทัศน์ช่อง 7	3,500,000 บาท	66. นางปิยะนันท์ ธรรมบุตร	20,000 บาท	128. กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี	3,000 บาท
3. เงินโอนมา จาก บ/ช สงฆ์อาพาธ	1,527,106 บาท	67. สหกรณ์ออมทรัพย์	50,000 บาท	129. พ.ญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน	2,999.99 บาท
4. นางรวินันท์ วงษ์ใหญ่	1,000,000 บาท	68. ธนาคารแห่งประเทศไทย	20,000 บาท	130. คุณทิพวรรณ	2,000.99 บาท
5. บริษัทเกียรติสุนทรณ์อุบลราชธานี	1,000,000 บาท	69. นางมนัญญา โภคทรัพย์	19,999 บาท	131. พ.ญ.กุลศิริ ตียนศรี	2,000.99 บาท
6. บริษัทโกลบอลวิ เมดิคอลจก.	364,542 บาท	70. หจก. อุบลนพคุณ	19,000 บาท	132. พ.ญ.เทติยา วิริไฟ	2,000.99 บาท
7. บ.บีเจซีเฮลท์แคร์ จก.	350,000 บาท	71. บริษัทเอ็นโซล จก.	19,000 บาท	133. พ.ญ.พรสวรรค์ แสงชาติ	2,000.99 บาท
8. น.ส.ณัฐพร เตมีรักษ์	300,000 บาท	72. นายพิรพงษ์ นิลธนาปกรณ์	18,000 บาท	134. นางจุฑารัตน์ แก้วคุณ	2,000.99 บาท
9. ชาวห้องวัน	300,000 บาท	73. น.ส.ประจาง วรยศสังข์	12,000 บาท	135. นายชัยวัฒน์ องค์พาพัฒนา	2,000.99 บาท
10. บ.แก๊กลีโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จก	250,000 บาท	74. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลฯ	11,100 บาท	136. พ.ญ.จารุวรรณ ประภาสอน	2,000.99 บาท
11. นายธีรศักดิ์ หล่อวินิจนันท์	200,000.99 บาท	75. น.ส.สุชมาล อิงคสุวรรณ	10,000.99 บาท	137. พ.ญ.ส่องหล้า จิตแสง	2,000.99 บาท
12. บ.ผลิตไฟฟ้า จก. สำนักงานใหญ่)	200,000 บาท	76. นางรำพึง ไชยกุลจิน	10,000.99 บาท	138. คุณทิพย์วรรณ ประสพสุข	2,000.99 บาท
13. บ.อีซูซุตั้งปักอุบล จำกัด	150,000 บาท	77. พญ.สิริพร เหลืองรุ่งเรือง	10,000.99 บาท	139. น.ส.รัชฎา สมบูรณ์เจริญศรี	2,000.99 บาท
14. บ.อีซูซุตั้งปักภาคอีสาน จำกัด	150,000 บาท	78. นางพัชราภรณ์ เวชวิทยาลัง	10,000 บาท	140. นายศุภาภรณ์ ชัยมงคลกิจ	2,000 บาท
15. บ.อีซูซุตั้งปักบริการ จำกัด	150,000 บาท	79. บริษัทเมซิส จำกัด (สนง.ใหญ่)	10,000 บาท	141. นายพรชิต บุญผาดี	2,000 บาท
16. หจก.ภาคอีสานอุบล (ตั้งปัก)	150,000 บาท	80. นายสำราญ แต่มศรี	10,000 บาท	142. นางยินดี มีป้อม	2,000 บาท
17. บ.โรงสีข้างแหลมทองอุบล จำกัด	150,000 บาท	81. นางสาวนิโลบล กงแก้ว	10,000 บาท	143. นางวรรณกร กอปรกิจงาม	2,000 บาท
18. บ.คูโสม จำกัด	150,000 บาท	82. สมาคมพุทธศาสนประทีป	10,000 บาท	144. นางนิธินาถ ทวีญาติ	2,000 บาท
19. บ.พลสิริ อุบลอโศกเพนท์จำกัด	100,000 บาท	83. นางสาวรัตนา จันทนป	10,000 บาท	145. บ.เอสดียูเอ็นจีเนียร์จก.	2,000 บาท
20. น.ส.ภาวิณี เหลืองรุ่งเรือง	100,000 บาท	84. นางฮวย ไหลเจริญกิจ	10,000 บาท	146. นางกนกอร รัตนนุกรม	2,000 บาท
21. บ.เค.อาร์.ซี.เอ็นจีเนียร์จก.	100,000 บาท	85. น.ส.วัชรภรณ์ วงษ์คำจันทร์	10,000 บาท	147. นายภูเบศ ปัญญาธรา	2,000 บาท
22. บ.ยูอาร์.เค.เอ็มคอลล จก.(สำนักงานใหญ่)	100,000 บาท	86. นายจิระศักดิ์ เจริญจิตร	10,000 บาท	148. นางรัมภาภักษ์ หลักคำ	2,000 บาท
23. บ.โซโนมา จำกัด	100,000 บาท	87. นายเอกชัย ตั้งเสงี่ยมวิสัย	10,000 บาท	149. นางอังษณา พิมพ์สุตะ	2,000 บาท
24. หจก.อุบลอ็อกซิเจน เทรดดิ้ง	100,000 บาท	88. น.ส.พรพิรัตน์ พิทักษ์เกียรติกุล	10,000 บาท	150. นางตา สุชาติ	2,000 บาท
25. สมาคมราชกรีฑาสโมสร สนง.ใหญ่	100,000 บาท	89. บริษัท เค.ที. จก.	10,000 บาท	151. บ.เคหะก่าจร 1 จำกัด	2,000 บาท
26. บริษัทโรงสีวีเชียรทรัพย์ อุบลฯ	100,000 บาท	90. น.ส.ปิยอร ธนะทรัพย์เสรี	10,000 บาท	152. นางมรกต ไสพะหัสตร	2,000 บาท
27. หจก.ศศิไลดา เอ็นจีเนียร์จก	100,000 บาท	91. พ.ญ.ชุติกานุจน์ วณิชย์พูลผล	10,000 บาท	153. นิวเวฟ 23	2,000 บาท
28. หจก.โรงสีเทิดไทย	100,000 บาท	92. นายธวัช แซ่เตี้ย	10,000 บาท	154. นางเลิศลักษณ์ ตั้งพานิช	2,000 บาท
29. ล้าฟ้า ไอเอแอนด์สเตรชั่นเนอริ	100,000 บาท	93. คุณณนุช สิงห์สุขสวัสดิ์	10,000 บาท	155. นางพูนสุข คำก้อน	2,000 บาท
30. บ.โรงสีข้าวแหลมทองบุญทวีจก.	99,999.99 บาท	94. บริษัท ปันณณ์ คอร์ปอเรชั่น จก.	9,000 บาท	156. นางสาวจินตนา นิธิพานิช	2,000 บาท
31. ร้านหมอยอสามชัย อร่อย อุบล	80,000 บาท	95. นายเทิดศักดิ์ กิจชม	7,200 บาท	157. นายวิศวรรักษ์ บัวภาเรือง	1,559 บาท
32. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีภาคที่ 7	69,299 บาท	96. นางสุภาภรณ์ อุดมั่ง	7,000 บาท	158. นายคมกริช ทนพันธ์	1,500 บาท
33. ชมรมผู้สูงอายุ กศน.อุบลราชธานี	60,000 บาท	97. นายพงศกร ปุญญวิศพล	5,160 บาท	159. นางดวงขวัญ ผาดีหัตถกร	1,500 บาท
34. บ.สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จก.	54,300 บาท	98. นายมานพ ประภาษานนท์	5,000.99 บาท	160. น.ส.ประยงค์ ขาววงศ์	1,241 บาท
35. บริษัท พี แอนด์ซีแมเนเจอร์ จก.	51,000 บาท	99. นายภูวนนท์ ศรีสุวรรณ	5,000 บาท	161. นายถิ่น จองกลาง	1,200 บาท
36. บ.โรงสีข้าวแหลมทองอุบล จก.	50,000 บาท	100. นางสาวชวาลี รุ่งเรือง	5,000 บาท	162. นางวิไล มะโนรา	1,100 บาท
37. บ.พลสิริ แอดมิน จำกัด	50,000 บาท	101. นาง อุดม มณีพรรณ	5,000 บาท	163. น.ส.ชนันรัตน์ ธิปไตย	1,000.99 บาท
38. คุณณัฐอร นพเคราะห์	50,000 บาท	102. นางสาวพรพิมล เพ็ญภาคกุล	5,000 บาท	164. นางอมรรัตน์ ถินขาม	1,000.99 บาท
39. นายประยัด พวงแก้ว	50,000 บาท	103. หจก.ห้างเพชรทองเด็กแข่งฮวด	5,000 บาท	165. นายอนุสิทธิ์ ไชยวิเศษ	1,000.99 บาท
40. นางสาวใจ พวงแก้ว	50,000 บาท	104. น.ส.ณิชา ปัญญาชิตราภรณ์	5,000 บาท	166. นางประกาย ศรีกันยา	1,000.99 บาท
41. นางรมิดา นิมกักรัตน์	50,000 บาท	105. ดร.ธิดิกานต์ บุญแข็ง	5,000 บาท	167. นายสมบัติ บุญทอง	1,000.99 บาท
42. รพ.สรรพสิทธิประสงค์	50,000 บาท	106. พลโทชยันต์ หวยสูงเนิน	5,000 บาท	168. นายไกรเลิศ ตั้งกิจบำรุงและครอบครัว	1,000 บาท
43. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง	40,000.99 บาท	107. นางณิชนันท์ ตระการไทย	5,000 บาท	169. นายทวี รัมโพธิ์	1,000 บาท
44. นายภูวนาด คงอ้วน	40,000 บาท	108. รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข	5,000 บาท	170. นายวัฒนา มณีจันทร์	1,000 บาท
45. หจก.วสุธรเอ็นจีเนียร์จก.ขอนแก่น	40,000 บาท	109. นางสาววรสิทธิ์ แก่นพันธ์	5,000 บาท	171. น.ส.สุชาดา พงษ์สุขเวชกุล	1,000 บาท
46. คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนชนบท และครอบครัวจ.อุบล	33,509 บาท	110. พ.ญ.อารีรัตน์ จิงมันคง	5,000 บาท	172. นายธนเสฏฐ์ ดันติภูมิชัย	1,000 บาท
47. นางสาวนริศญาหมอนทอง	30,001 บาท	111. หจก.สิบล้อมคอม	5,000 บาท	173. คุณอารีรัตน์ วิทยาขาว	1,000 บาท
48. สมาคมศิลปินอีสาน	30,000 บาท	112. นางหนูภาณุ นพศรี	5,000 บาท	174. นางสาวสรวิชัย ทาระขจัด	1,000 บาท
49. น.ส.ประทีปใจและคณะ	29,845.19 บาท	113. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี	5,000 บาท	175. นางสาวจันทราสูงเรือง	1,000 บาท
50. นายชาญวิทย์ ยอดสิงห์	27,000 บาท	114. น.ส.วรสิทธิ์ แก่นพันธ์	5,000 บาท	176. นายประดิษฐ์ ศรีวรรมาศ	1,000 บาท
51. นายไอลยุรย์ สิงหนาท	23,500 บาท	115. หจก.ห้างเพชรทองเด็กแข่งฮวด	5,000 บาท	177. ร.ต.ท.ธนทัต อรรถบุตร	1,000 บาท
52. ชมรมอุบลบัวงาม	22,200 บาท	116. คุณมรกต ตีสมาศักดิ์	4,999 บาท	178. นายคมสัน บุญเอี่ยม	1,000 บาท
53. บ.ทรานส์คอลลชัลแดนท์ จก.	21,000 บาท	117. คณะผู้บริหารและพนักงานการประปา ส่วนภูมิภาคเขต 8	4,085 บาท	179. นายภาณุมาศ วงศ์พรหม	1,000 บาท
54. นางปิยะวดี ทองนวล	20,077.77 บาท	118. นายแพทย์วิษณุ สีนุ	4,000 บาท	180. นางสาวสุชมาลเกษสัจชัย	1,000 บาท
55. ทพ.วุฒิชัย ตั้งสิริสุทธิกุล	20,000.99 บาท	119. นายเจน ชัยสวนียาภรณ์	4,000 บาท	181. นางสาวลิ ทองจันทร์	1,000 บาท
56. ศิษย์เก่าป่าไม้แพร่ รุ่นที่ 28	20,000 บาท	120. นายพงษ์ศิลป์ เกษียร	3,000.99 บาท	182. หจก.ย.ยักษ์วิศวรร	1,000 บาท
57. บ.ไทเกอร์ อุบล จก.	20,000 บาท	121. นายประภัทร์ ศรีทอง	3,000 บาท	183. นายมานพ สายโสภาก	1,000 บาท
58. วาริเทพเชียงใหม่	20,000 บาท	122. นายสุชาติ ศรีบัณฑิต	3,000 บาท	184. นายสุมิตร เสนสม	1,000 บาท
59. อุบลน้ำทิพย์	20,000 บาท	123. นายไพบุลย์ ธโนปัจจัยสิทธิกุล	3,000 บาท	185. นางสาวบุญจิราธร สืบสาย	1,000 บาท
60. บริษัทเอ็นเค จก.	20,000 บาท	124. นางศิริพร รังสี	3,000 บาท	186. นางสุปรียา สะวานนท์	1,000 บาท
61. กรเดช	20,000 บาท	125. นางวรางคณา กาศักดิ์	3,000 บาท	187. นางอนันตญา ธรรมสัจดิ์	1,000 บาท
62. บริษัท พี.พี. จก	20,000 บาท	126. นางรอยพิมพ์ สายพันธ์	3,000 บาท	188. นางนภาพร พ่อคนตรง	1,000 บาท
63. วาริเทพอุบล	20,000 บาท			189. พันเอกหญิงอริตารุ แสนทวีสุข	1,000 บาท
64. ไชงน้ำแข็ง	20,000 บาท			190. นางประไพ โรจน์ประทักษ์	1,000 บาท
				191. นายภิกษณ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล	1,000 บาท



192. นางสุชาดา บุญหล้า	1,000 บาท	216. นางสาวกันยารัตน์ ละหารณ	500 บาท
193. ต.ญ.ณิชนันท์ศิริโกมล	1,000 บาท	217. นางหนูกุล สุขช่วย	500 บาท
194. ธนาคารไทยพาณิชย์	1,000 บาท	218. นางสุนันท์ ไสสะอาด	500 บาท
195. นายครุณ สังกะเพด	1,000 บาท	219. นายเอกรัตน์ ผลพุดิ	500 บาท
196. นางครุณี กระจายพันธ์	1,000 บาท	220. นางสาวนิตยา บัวงาม	500 บาท
197. นางนฤมล เมืองหงส์	1,000 บาท	221. นางสาวดวงทรัพย์ ศุภสาร	500 บาท
198. นายณัฐพล ตั้งศิริวัฒนกุล	1,000 บาท	222. น.ส.ผดุงพงศ์ ดิณะรัตน์	500 บาท
199. นางสาวกษมา ทองพิทักษ์	1,000 บาท	223. นางอนงค์ สารสิทธิ์ธรรม	500 บาท
200. นายสมพงษ์ พละการ	1,000 บาท	224. นางสาววาสนา ขาวม่อง	500 บาท
201. น.ส.วนิดา จิตแสง	999.99 บาท	225. คุณศรีชัย	499.99 บาท
202. นางสาวจินตนา วาดวงค์	800 บาท	226. นายเสริมศักดิ์ ภัคดี	419 บาท
203. นางศิริขวัญ พ้อคำ	500.99 บาท	227. นายยุทธการ สมไชย	309 บาท
204. นายมาโนชญ์ จันทร์แก้ว	555 บาท	228. น.ส.ชอติเรณ สุตะพรหม	300 บาท
205. นางนิรมล อัจฉริยเสถียร	500 บาท	229. นางบุญยิม แซ่แต้	300 บาท
206. นางนภาพร ตริรัตน์	500 บาท	230. นางสาวนวนลนภา พิมพ์หล่อ	300 บาท
207. นางสาวรณิ ทองเรือง	500 บาท	231. นางเทียมจันทร์ แสนศรี	300 บาท
208. นางรัตติกง เกษทอง	500 บาท	232. นางเกสร กัญญวิมล	259 บาท
209. นายปวิทย์ เอี่ยมพริ้ง	500 บาท	233. นางคุณ มานะไชย	200 บาท
210. นางสาวรุ่ง ศรีหล้า	500 บาท	234. นายคำดี ดีโตนงาม	200 บาท
211. นายอุกฤษ พุ่มจันทร์	500 บาท	235. นางรัชณี ยิ่งยีน	200 บาท
212. นายธนราธิป เอี่ยมเขียว	500 บาท	236. นางสาวศุภิตา ส่งศรีสุข	169 บาท
213. นางจอมขวัญ ไม้ดำน	500 บาท	237. นางณัฐรา มนต์ทอง	100 บาท
214. นายโรจ-นางกมลรส มิ่งขวัญ	500 บาท	238. นางลลิตา นัยนิตย์	100 บาท
215. นางหทัยรัตน์ หลู่	500 บาท	239. นางหนูแปลง ปัดภัย	100 บาท
		240. นางสาวสาวิกา แสงสุวรรณ	100 บาท
		241. นางณัฐรา มนต์ทอง	100 บาท
		242. คุณฉัตรสุดา สมสะอาด	99.99 บาท

รับบริจาคผ่านโครงการ  
**e-Donation**



บริจาคสิ่งของทุกประเภท  
ได้ที่.. คุณจิราพร หาโสม  
กลุ่มงานพัสดุ  
ID Line : 084-3497886



ขอเชิญ

ตอบแบบประเมิน  
ความพึงพอใจบุคลากร



รายชื่อผู้บริจาคบัญชีช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบลมหายใจเรื้อรัง  
ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 050092372395 ประจำเดือน มีนาคม 2563

1. ธนาคารออมสิน โอนลว.-6 -31มี.ค. 63	10,544.45 บาท
2. นายสุชาติ ศรีบัณฑิต	3,000 บาท
3. นางสาวช่อลัดดา สุพร	5,000 บาท

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รับบริจาค อวัยวะ, ดวงตา, ไต

จ.-ศ. ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาชิลาลงกรณ

ส.-อา. ห้องผู้ป่วยหนัก ICU NEURO1 โทร. 1311

ชั้น 4 อาคารวิชีวิต โทร. 045-319200 ต่อ 1703, 1311 มือถือ. 091-0411732



วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายชื่อบัญชีดังนี้...

- ชื่อบัญชี : เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02-0254-25-6231
- ชื่อบัญชี : เงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบลมหายใจเรื้อรัง  
ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395
- บริจาคโดยตรงได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-319200 ต่อ 1348

ที่ปรึกษา

นพ.มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ นพ.เจนฤทธิ์ วิตตะ นพ.ปราโมทย์ ศรีสำอังก์  
นางสาวศศิธร ชำนาญผล นางเขมจิรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ์

■ บรรณาธิการ นพ.ถนอมชัย โคตรวงษา

■ รองบรรณาธิการ สุตติ ปัจฉาภาพ

■ กองบรรณาธิการ

อัญชลี วิเศษสุนทศิลป์ ราตรี บุญชู นิจกานต์ ต้นอ่อนเดช  
สุชาดา เนตรภักดี พรรณี หรุ่นโพธิ์ กรรณิการ์ จันทรุกษา  
กมลชัย ม่วงคู่ วรพันธ์ สบายใจ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง  
สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ไชยยันต์ งามแสง จารุวรรณ ปริเปรม

■ แนะนำบริการ รับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์บริหารความเสี่ยง โทร.045-319200 ต่อ 1602

■ ผลิตและจัดส่ง กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 045-319288



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
ที่ อบ 0032.106/ว

ช่องทางติดตามข่าวสารแบบออนไลน์



Facebook Page : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ  
และกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



Line id : @eto7615z

ชำระค่าฝากส่งรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521  
ปท.อุบลราชธานี



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์